



ที่ ศธ ๐๖๔๖/ว ๓๔๘

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๕๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับบริษัท MJG โดรนเกษตร จำกัด สาขานครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะทำความตกลงในการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการบินและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) การเกษตร โดยดำเนินการภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จึงมีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ และร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบินและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามกำหนดการสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากวิทยาลัยฯ ต้นสังกัด ทั้งนี้กรุณากรอกแบบตอบรับโดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างมุมขวาของหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๙ ต่อ ๑ โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๕๗๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rsivea.ac.th

แบบตอบรับ



"เรียนดี มีความสุข"

กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ
เรื่อง การฝึกอบรมการบินและซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) การเกษตร
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนร่วมพิธีลงนาม
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม กล่าวแนะนำผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้บริหาร และพยานทั้งสองหน่วยงาน
◆ นายอุดม ศรีทิพย์ กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท MJG
โดรนเกษตร จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช
◆ นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
◆ นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
◆ แนะนำพยานที่จะเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทั้ง ๒ หน่วยงาน
- เวลา ๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีกร เรียนเชิญ นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือทาง
วิชาการพิธีกร เรียนเชิญ นายอุดม ศรีทิพย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือทางวิชาการ
- เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีกร เรียนเชิญ ผู้แทนทั้งสองหน่วยงานลงนามในบันทึกความเข้าใจทาง
วิชาการ ผู้แทนแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้แทนทั้งสองหน่วยงานถ่ายภาพร่วมกัน
มอบของที่ระลึก
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม
โดย นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช
กล่าวเปิดโครงการ
โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม
และประมง
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
เพื่อการเกษตร และการใช้ระบบ RTK ในส่วนผลไม้
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม